**โลโก้ คณะ/วิทยาลัย**

**รายงานการประเมินคุณภาพภายใน**

**ประจำปีการศึกษา 2565**

**(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)**

# **โดย**

**คณะ...................................... มหาวิทยาลัยพายัพ**

## **คำนำ**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงนาม.........................................................................

(…………………………………………………………….)

คณบดี………………………………..

สารบัญ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | หน้า |
| **คำนำ** | | | ..... |
| **บทสรุปผู้บริหาร** | | | ..... |
| **รายงานผลการประเมินตนเอง** | | |  |
| **บทที่ 1 ส่วนนำ** | | |  |
| **บทที่ 2 ส่วนสำคัญ** | | |  |
|  | 1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต | | ..... |
|  | 1. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย | | ..... |
|  | 1. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ | | ..... |
|  | 1. องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | | ..... |
|  | 1. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ | | ..... |
|  | 1. ผลลัพธ์หมวด 7 | | ..... |
|  |  | |  |
| **บทที่ 3 ส่วนสรุป** | | |  |
|  | 1. ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ | | ..... |
|  | 1. ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน | | ..... |
| **ภาคผนวก** | | |  |
|  | ก. รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) | | ..... |
|  | ข. คณะผู้จัดทำ SAR (Self Assessment Report) | | ..... |

## **บทสรุปผู้บริหาร**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน**

**2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ**

**องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก มี ......... องค์ประกอบ ได้แก่**

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(คะแนนเฉลี่ย .........)

**องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี มี ......... องค์ประกอบ ได้แก่**

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(คะแนนเฉลี่ย .........)

**องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับพอใช้ มี ......... องค์ประกอบ ได้แก่**

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(คะแนนเฉลี่ย .........)

**องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง มี ......... องค์ประกอบ ได้แก่**

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(คะแนนเฉลี่ย .........)

**องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มี ......... องค์ประกอบ ได้แก่**

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย .........)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(คะแนนเฉลี่ย .........)

* 1. **ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมิติ 3 ปัจจัย**

**ปัจจัยนำเข้า** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ **..........** อยู่ระดับ **..........** ต้องพัฒนาปรับปรุงในด้าน........................ (ค่าเฉลี่ย ...........)

**กระบวนการ** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ **..........** อยู่ระดับ **..........** ต้องพัฒนาปรับปรุงในด้าน........................ (ค่าเฉลี่ย ...........)

**ผลผลิต** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ **..........** อยู่ระดับ **..........** ต้องพัฒนาปรับปรุงในด้าน........................ (ค่าเฉลี่ย ...........)

**จุดแข็ง**

1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................

**แนวทางเสริมจุดแข็ง**

1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................

**จุดที่ควรพัฒนา**

1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะ**

1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................

### บทที่ 1 ส่วนนำ

**P.1 ลักษณะองค์กร (Organization Description)**

**ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)**

🟆 **ประวัติความเป็นมาโดยย่อ**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🟆 **หลักสูตรและบริการทางการศึกษาที่สำคัญตามพันธกิจ**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**P.1 ก(1) การจัดการศึกษา วิจัย และบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่สำคัญตามพันธกิจ (Educational Program, Research, and Service Offerings)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **บริการทางการศึกษาตามพันธกิจ** | **ความสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร** | **กลไกการส่งมอบ/วิธีการจัดการ** |
|  |  |  |

*(มีการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ที่สำคัญตามพันธกิจอะไรบ้าง ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร วิจัย และบริการ ฯที่มีต่อความสำเร็จของสถาบันคืออะไร ใช้วิธีการอย่างไรในการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองพันธกิจอื่น ๆ)*

**P.1 ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES and Culture)**

**พันธกิจ (MISSION): ……………………………………………………………….......**

**วิสัยทัศน์ (VISION): …………………………………………………………………**

**ค่านิยมองค์กร (VALUES): ……………………………………………….............**

**วัฒนธรรม (ถ้ามี) (Culture/CORE COMPETENCIES): …………………………………………**

*(พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ของสถาบัน คืออะไร นอกเหนือจากค่านิยมแล้ว คุณลักษณะ*

*ของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร (ถ้ามี) สมรรถนะหลักของสถาบัน (CORE COMPETENCIES)*

*คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน)*

**P.1 ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)**

**จำนวนอาจารย์และบุคลากร**

ตารางสรุปจำนวนอาจารย์ประจำจำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ (นับรวมลาศึกษาต่อ)\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | | **ตำแหน่งทางวิชาการ** | | | | |
| **อาจารย์** | **ผู้ช่วยศาสตราจารย์** | **รองศาสตราจารย์** | **ศาสตราจารย์** | **รวม** |
| **วุฒิการศกึษา** | **ปริญญาเอก** |  |  |  |  |  |
| **ปริญญาโท** |  |  |  |  |  |
| **ปริญญาตรี** |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |

\* นับจำนวนตามระยะเวลาการทำงาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   
คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน)

**รายละเอียด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตำแหน่งทางวิชาการ** | **ชื่อ-สกุล** | **คุณวุฒิสูงสุด** | **ความเชี่ยวชาญ** | **เริ่มทำงาน** | **สถานะ(ปกติ/ลาศึกษาต่อ)** | **การนับ** |
| 1 | อาจารย์ | ดร.เอรวรรณ สีฟ้า | ปริญญาเอก |  | 1 ก.พ. 44 | ปกติ | 1 |
| 2 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | งามชัด คงทน | ปริญญาโท |  | 15 พ.ย. 65 | ลาศึกษาต่อ | 0.5 |
| 3 | อาจารย์ | สมมติ | ปริญญาโท |  | 1 เม.ย. 66 | ปกติ | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ตารางสรุปจำนวนเจ้าหน้าที่จำแนกตามวุฒิการศึกษา (นับรวมลาศึกษาต่อ)\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับการศึกษา** | **ตำแหน่ง/หน้าที่** | | | **รวม** |
| **เลขานุการ** | **เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ** | **เจ้าหน้าที่....** |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี |  |  |  |  |
| ปริญญาตรี |  |  |  |  |
| ปริญญาโท |  |  |  |  |
| ปริญญาเอก |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |
| ลาศึกษาต่อ |  |  |  |  |

\* นับจำนวนตามระยะเวลาการทำงาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   
คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน)

**รายละเอียด**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **คุณวุฒิสูงสุด** | **ความเชี่ยวชาญ** | **เริ่มทำงาน** | **สถานะ(ปกติ/ ลาศึกษาต่อ)** | **การนับ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*(ลักษณะโดยรวมของบุุคลากรเป็นอย่่างไร มีีการเปลี่่ยนแปลงอะไรใหม่่ ๆ ที่่เกิิดขึ้นด้้านองค์์ประกอบของบุคลากรกรหรืือที่่เกี่่ยวกัับความจำเป็นของสถาบันในเรื่่องนี้*

*• กลุ่่มและประเภทของบุุคลากรหรืือคณาจารย์์/พนัักงานเป็็นอย่่างไร*

*• ข้้อกำหนดด้้านวุุฒิิทางการศึึกษาของคณาจารย์์/พนัักงานในแต่่ละกลุ่่มแต่่ละ*

*ประเภท มีีอะไรบ้้าง*

*• อะไรคืือปััจจััยขัับเคลื่่อนที่สำคััญที่่ทำให้้บุุคลากรผููกพัันและเข้้ามามีีส่่วนร่่วมอย่่างจริิงจัังเพื่่อให้้สถาบัันบรรลุุพัันธกิิจและวิิสััยทััศน์์*

*• กลุ่่มที่่จััดตั้งขึ้นเพื่่อเจรจาสิิทธิิประโยชน์์กัับสถาบััน (เช่่น สภาพนัักงาน/สภาคณาจารย์์/สภาลูกจ้้าง) มีีอะไรบ้้าง (ถ้้ามีี)*

*• ข้้อกำหนดพิิเศษด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่สำคััญของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง (ถ้้ามี))*

**P.1 ก(4) สินทรัพย์ (Assets)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวน** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(มีอาคารสถานที่อุปกรณ์เทคโนโลยีและทรัพย์สินทาง ปัญญาที่สำคัญกับการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ อะไรบ้าง)*

**P.1 ก(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบ (Regulatory Environment)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเภทงาน** | **กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** |
|  |  |
|  |  |

*(คณะวิชาดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรอบมาตรฐาน/วิทยฐานะการรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน มาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้านหลักสูตรและบริการที่บังคับใช้มีอะไรบ้าง)*

**ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)**

**P.1 ข(1) โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร (Organizational Structure and Administration Structure)**

**แผนภูมิองค์กร (Organization Chart**)

มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะ..................

....................................

..............................

**แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)**

อธิการบดี

รองอธิการบดีฯ

คณบดี

เลขานุการ

.......................................

................................

.................................

คณะกรรมการ

**แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart)**

- งาน....................

- งาน...................

- งาน....................

- .............................

- .............................

อธิการบดี

รองอธิการบดีฯ

คณบดี

เลขานุการ

....................

...........................

................................

......................

คณะกรรมการ

- กรรมการ...............

- กรรมการ...................

- กรรมการ........................

- .................

- ....................

- ........................

- งาน............

- .......................

- งาน......................

- กรรมการ........................

- งาน.........................

- งาน..............................

- การ.................................

- การ...............................

- ............................

- .............................

**P.1 ข(2) ผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students, Other CUSTOMERS and STAKEHOLDERS)**

**จำนวนนักศึกษา**

**จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256**5 **และ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)** (ข้อมูลทางสถิติจากสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา) ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดการลงทะเบียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หลักสูตร** | **ชั้นปี** | | | | | **รวม** | **FTES\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | มากกว่าปี 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  |  |  |  |  |  |

\*ปรับค่าแล้ว

**(คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับตารางเพิ่มจำนวนนักศึกษา ปี 5 ปี 6 และมากกว่า ปี 6)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลิตภัณฑ์/พันธกิจหลัก/บริการ** | **ผู้เรียน/ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** | **ความต้องการ/ความคาดหวัง** |
|  |  |  |

*(ส่วนตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะวิชามีอะไรบ้าง (\*) กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญอะไรต่อการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ การบริการสนับสนุน และการปฏิบัติการ อะไรคือความแตกต่างในความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม)*

**P.1 ข(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อหน่วยงานที่เป็น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ** | **บทบาทของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ** | **ช่องทางการสื่อสาร** |
|  |  |  |

*(ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สำคัญมีใครบ้าง แต่ละกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ*

*ㆍ การสร้างหลักสูตรและการดำเนินการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ*

*ㆍ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน*

*กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วมทำให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร สถาบัน มีข้อกำหนดที่สำคัญของเครือข่ายอุปทาน (supply-network) อะไรบ้าง)*

**P.2 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation):**

*สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร*

**ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)**

**P.2 ก(1) ลำดับในการแข่งขัน (Competitive Position)**

*(ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจ หรือตลาดเดียวกัน คู่แข่งมีจำนวนเท่าไรและประเภทอะไรบ้าง)*

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**P.2 ก(2) การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)**

*- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์การแข่งขันของสถาบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรมและความ ร่วมมือคืออะไร (\*)*

*- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการมีอะไรบ้าง*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **บริการ/พันธกิจหลัก** | **ปัจจัย** | **การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ** | |
| **ด้านบวก** | **ด้านลบ** |
|  | ภายใน |  |  |
| ภายนอก |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

**P.2 ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บริการ/ผลิตภัณฑ์** | **ประเด็นเปรียบเทียบ** | ***คู่เปรียบเทียบ1…*** | | ***คู่เปรียบเทียบ2*….** | | ***คู่เปรียบเทียบ3*….** | |
| **2564** | **2563** | **2564** | **2563** | **2564** | **2563** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*(ระบุแหล่งที่มาที่สำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจ เดียวกัน รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญจากธุรกิจอื่น สถาบันมีข้อจำกัด อะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูล หรือข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลเหล่านี้)*

**ข บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความท้าทายเชิงกลยุทธ์** | **ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์** |
|  |  |

*(ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจเกี่ยวข้องกับด้านการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคมและด้านบุคลากร ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ การเงิน โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging technology) การบูรณาการด้านดิจิทัล (Digital integration) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ชื่อเสียงของสถาบัน เช่น ความสำเร็จของผู้เรียน อัตราการสร้างนวัตกรรม ทำเลที่ตั้งและการเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกและความสามารถในการสรรหาและรักษาบุคลากร)*

**ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement System)**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

*(ระบุระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการรวมถึงกระบวนการขององค์กร สำหรับการประเมินผลและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการของสถาบันที่สำคัญ*

*พิจารณาการปรับปรุงผลการดำเนินการ ผ่านการเรียนรู้และการบูรณาการ ซึ่งเป็นมิติหนึ่งในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติของสถาบัน คำถามนี้ช่วยกำหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่ใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน แนวทางที่สถาบันใช้ ควรสัมพันธ์กับความจำเป็นที่ต้องทำ/มี ของสถาบัน ทั้งนี้อาจรวมถึง PDSA การประเมินตนเอง เพื่อขอการรับรอง การใช้ระบบ UK Professional Standards Framework (UKPSF) เพื่อพัฒนาการสอน การประเมินระดับคณะ สถาบัน จากองค์กรภายนอก เช่น World Federation for Medical Education (WFME, ASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) รวมถึงเครื่องมือพัฒนาคุณภาพองค์กรอื่น เช่น การใช้ระบบ Lean Enterprise, Six Sigma, Story Board หรือเครื่องมือปรับปรุงอื่น ๆ)*

**บทที่ 2 ส่วนสำคัญ**

**องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต**

**จุดแข็ง:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**แนวทางเสริมจุดแข็ง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**จุดที่ควรพัฒนา:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

#### ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

**ชนิดของตัวบ่งชี้** ปัจจัยนำเข้า

**เกณฑ์การประเมิน**

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

**สูตรการคำนวณ**

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

**ผลการประเมินตนเอง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | **ข้อมูลพื้นฐาน** | **จำนวน/ร้อยละ** |
| 1 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ |  |
| 2 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ลาศึกษาต่อ |  |
| 3 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า |  |
| 4 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า |  |
| 5 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า |  |
| 6 | ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา |  |

**รายการหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| หมายเลข | รายการหลักฐาน |
|  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ...... | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

#### ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ชนิดของตัวบ่งชี้** ปัจจัยนำเข้า

**เกณฑ์การประเมิน**

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

**สูตรการคำนวณ**

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

**ผลการประเมินตนเอง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | **ข้อมูลพื้นฐาน** | **จำนวน/ร้อยละ** |
| 1 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ |  |
| 2 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ลาศึกษาต่อ |  |
| 3 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี |  |
| 4 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท |  |
| 5 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก |  |
| 6 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก |  |
| 7 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท |  |
| 8 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี |  |
| 9 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก |  |
| 10 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท |  |
| 11 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี |  |
| 12 | ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการปีการศึกษาที่ผ่านมา |  |

**รายการหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| หมายเลข | รายการหลักฐาน |
|  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ...... | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

#### ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

**ชนิดของตัวบ่งชี้** กระบวนการ

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 ข้อ | มีการดำเนินการ  4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเอง**

**1. จัดบริการนักศึกษาที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการบริการของคณะวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.51**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**3. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิชาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**4. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**5. การรายงานผลลัพธ์ด้านการบริการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

**องค์ประกอบที่** 2 **การวิจัย**

**จุดแข็ง:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**แนวทางเสริมจุดแข็ง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**จุดที่ควรพัฒนา:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

#### ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดำเนินการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

**ชนิดของตัวบ่งชี้** กระบวนการ

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 ข้อ | มีการดำเนินการ  4-5 ข้อ | มีการดำเนินการ  6-7 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเอง**

**1. จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและความต้องการของประเทศหรือพื้นที่**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**3. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และผู้เรียน ให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**4. ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียน**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการวิจัย**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**6. มีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**7. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | **ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3**  **ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6**  **ข้อ 7** | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

#### ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม

**ชนิดของตัวบ่งชี้** ปัจจัยนำเข้า

**เกณฑ์การประเมิน**

โดยการแปลงจำนวนเงินต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0-5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข

**กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ การสร้างนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน

**กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ การสร้างนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

**กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ การสร้างนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

**สูตรการคำนวณ**

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ การสร้างนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

**ผลการประเมินตนเอง**

| **ที่** | **ข้อมูลพื้นฐาน** | **จำนวน** | **คะแนน** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |
|  | * จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน |  |  |
|  | * จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก |  |  |
|  | * จำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) |  |  |
| 2 | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |  |
|  | * จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน |  |  |
|  | * จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก |  |  |
|  | * จำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) |  |  |
| 3 | กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |  |
|  | * จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน |  |  |
|  | * จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก |  |  |
|  | * จำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) |  |  |
|  | **คะแนนเฉลี่ย** | |  |

**รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์** | **ชื่ออาจารย์** | **แหล่งทุน** | **จำนวนทุนวิจัย\*** |
| **1** |  |  | มพย. |  |
| **2** |  |  | มพย. |  |
| **รวม** | | | |  |

\*ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีปฏิทิน (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64) กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกัน ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนจำนวนผู้ร่วมวิจัย

**รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอก**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์** | **ชื่ออาจารย์** | **แหล่งทุน** | **จำนวนทุนวิจัย\*** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **รวม** | | | |  |

\*ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีปฏิทิน (1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค. 64) กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกัน ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนจำนวนผู้ร่วมวิจัย

**รายการหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| หมายเลข | รายการหลักฐาน |
|  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ...... | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

#### ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

**ชนิดของตัวบ่งชี้** ผลลัพธ์

**เกณฑ์การประเมิน**

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข

**กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

**กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

**กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

**สูตรการคำนวณ**

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

**ผลการประเมินตนเอง**

| **ที่** | **ข้อมูลพื้นฐาน** | **จำนวน (ผลคูณ)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** |
| 1 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก = 0.20) |  |  |  |
| 2 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ำหนัก = 0.40) |  |  |  |
| 3 | ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก = 0.40) |  |  |  |
| 4 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ำหนัก = 0.60) |  |  |  |
| 5 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งมีอยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก = 0.80) |  |  |  |
| 6 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 7 | ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 8 | ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 9 | ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 10 | ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 11 | ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 12 | ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 13 | งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก = 0.20) |  |  |  |
| 14 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก = 0.40) |  |  |  |
| 15 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก = 0.60) |  |  |  |
| 16 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก = 0.80) |  |  |  |
| 17 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ำหนัก = 1.00) |  |  |  |
| 18 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด |  |  |  |
| 19 | จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ลาศึกษาต่อ |  |  |  |
| 20 | **คะแนน** |  |  |  |
| 21 | **คะแนนเฉลี่ย** |  | | |

**รายละเอียดผลงานวิชาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์** | **ชื่ออาจารย์** | **รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่** | **ค่าน้ำหนัก** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **รวม** | | | |  |

**รายการหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| หมายเลข | รายการหลักฐาน |
|  |  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ...... | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

**องค์ประกอบที่** 3 **การบริการวิชาการ**

**จุดแข็ง:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**แนวทางเสริมจุดแข็ง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**จุดที่ควรพัฒนา:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

#### ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

**ชนิดของตัวบ่งชี้** กระบวนการ

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 ข้อ | มีการดำเนินการ  4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเอง**

**1. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**2. กำกับดูแลกระบวนการบริการวิชาการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งที่เป็นการบริการของหน่วยงานและของคณาจารย์ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชม สังคม และประเทศ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ ผู้เรียน และชุมชน ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**5. กำกับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการกำกับติดตามการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

**องค์ประกอบที่** 4 **การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**

**จุดแข็ง:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**แนวทางเสริมจุดแข็ง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**จุดที่ควรพัฒนา:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

#### ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**ชนิดของตัวบ่งชี้** กระบวนการ

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 ข้อ | มีการดำเนินการ  4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5-6 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเอง**

**1. จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**2. จัดให้มีรายวิชาในหลักสูตร และกิจกรรม ที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลายของท้องถิ่นและของชาติ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ และผู้เรียน ร่วมกันเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการธำรงรักษา สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยหรือการพัฒนา ต่อยอด และสร้างคุณค่าใหม่ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**5. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

**องค์ประกอบที่** 5 **การบริหารจัดการ**

**จุดแข็ง:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**แนวทางเสริมจุดแข็ง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**จุดที่ควรพัฒนา:**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :**

* ...................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................

#### ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ

**ชนิดของตัวบ่งชี้** กระบวนการ

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 - 4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5 - 6 ข้อ | มีการดำเนินการ  7-8 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเอง**

**1. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานตามพันธกิจ และมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยมีตัวชี้วัดที่ประเมินผลได้อย่างแท้จริง**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**2. ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนตาม (1) และผลการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการรวมรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**3. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำความคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**4. ประเมินความต้องการด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากร มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**5. มีระบบบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมการนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่และทำให้บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**6. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**7. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**8. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรการศึกษา และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4   ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

#### ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับ ติดตามและรายงานผลลัพธ์

**ชนิดของตัวบ่งชี้** กระบวนการ

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 ข้อ | มีการดำเนินการ  4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5-6 ข้อ |

**ผลการประเมินตนเอง**

**1. กำกับ ติดตามให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยเฉพาะการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และรายงานผลลัพธ์**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**2. กำกับ ติดตามและรายงานผลลัพธ์ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**3. กำกับ ติดตามและรายงานผลลัพธ์ด้านการทำประโยชน์ให้ท้องถิ่นและสังคม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**4. กำกับ ติดตามและรายงานผลลัพธ์ด้านบุคลากร**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**5. การกำกับ ติดตามและรายงานผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**6. การรายงานผลลัพธ์ด้านการเงิน การงบประมาณ และความคงอยู่หรือเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **หลักฐาน** |
|  |
|  |

**ผลการประเมินตนเองปีนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ผลดำเนินงาน** | **คะแนนการประเมินตนเอง** | **บรรลุเป้าหมาย (✓,🞩)** |
|  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 | .... คะแนน | **....** |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: ......................................... | ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน:  ......................................... |
| โทรศัพท์ : ......................................... | โทรศัพท์ : ......................................... |

**ผลลัพธ์หมวด 7**

**ในหมวดผลลัพธ์นี้ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มกลุ่มอื่น และด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านลูกค้า ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์**

**7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและด้านกระบวนการ (Student Learning, Customer-focused Service Results, Process Results) : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร**

**ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Student LEARNING and CUSTOMER-Focused Service RESULTS)**

**ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คือ**

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)**

**(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENEE and Efficiency)**

**ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคือ**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency preparedness)**

**ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน (Suppl-Network Management Results)**

**ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทานเป็นอย่างไร**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results) : ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร**

**ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER-Focused RESULTS)**

**(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER Satisfaction)**

**ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คือ**

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER ENGAGEMENT)**

**ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คือ**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) : ผลการดำเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีอะไรบ้าง**

**ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULTS)**

**(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)**

**ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรมีอะไรบ้าง**

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(2) บรรยากาศการทำงาน (WORKFORCW Climate)**

**ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงานมีอะไรบ้าน**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(3) ความผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT)**

**ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรมีอะไรบ้าง**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)**

**ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำองค์กรมีอะไรบ้าง**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results) : ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร**

**ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร และกรสร้างประโยชน์ให้สังคม**

**(Leadership, GOVERNANCE, and Societal Contribution RESULTS)**

**(1) การนำองค์กร (Leadership)**

**ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้นำระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นมีอะไรบ้าง**.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(2) การกำกับดูแลองค์กร (GOVERNANCE)**

**ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรมีอะไรบ้าง**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ (Law, Regulation, and**

**Accreditation)**

**ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพมีอะไรบ้าง**.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(4) จริยธรรม (Ethics)**

**ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมมีอะไรบ้าง**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(5) สังคม (Society)**

**ผลลัพธ์ด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญมีอะไรบ้าง**

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ (Budgetary,Financial, Market, and Strategy Results): ผลลัพธ์การดำเนินการด้านความมั่นคงทางการเงินและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นอย่างไร**

**ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market**

**RESULTS)**

**(1) ผลการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงิน (Budgetary and Financial**

**PERFORMANCE)**

**ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านการเงินคืออะไร**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**(2) ผลการดำเนินการด้านตลาด (Market PERFORMANCE)**

**ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด**.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)**

**ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความสำเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบันมีอะไรบ้าง**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**บทที่ 3 ส่วนสรุป**

* 1. **3.1 ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้**

| **ตัวบ่งชี้** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | | **คะแนน การประเมิน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวตั้ง,ตัวหาร** | **ผลลัพธ์** |
| **องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต** | | | | |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก |  |  |  |  |
|  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ |  |  |  |  |
|  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา |  |  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 |  |
| **เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1** | | | |  |
| **องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย** | | | |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดำเนินการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม |  |  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6  ข้อ 7 |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม |  |  |  |  |
|  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย |  |  |  |  |
|  |
| **เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 2** | | | |  |
| **องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ** | | | |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม |  |  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 |  |
| **เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 3** | | | |  |
| **องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม** | | | |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม |  |  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 |  |
| **เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 4** | | | |  |
| **องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ** | | | |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ |  |  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6   ข้อ 7 ข้อ 8 |  |
| ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับ ติดตามและรายงานผลลัพธ์ |  |  | ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 |  |
| **เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 5** | | | |  |

* 1. **3.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **องค์ประกอบ** | **คะแนนเฉลี่ย** | | | | **ผลการ ประเมิน** |
| **ปัจจัยนำเข้า** | **กระบวนการ** | **ผลผลิต** | **รวม** |
| องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต |  |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย |  |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ |  |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| **คะแนนเฉลี่ยรวม** |  |  |  |  |  |
| **ผลการประเมิน** |  |  |  |  |  |

**ผลการประเมิน**

0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

**ภาคผนวก ก**

**รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)**

| **CdsID** | **CdsName** | **CdsValues** |
| --- | --- | --- |
| 933 | จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด |  |
| 934 | - ---ระดับปริญญาตรี |  |
| 935 | - ---ระดับ ป.บัณฑิต |  |
| 936 | - ---ระดับปริญญาโท |  |
| 937 | - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง |  |
| 938 | - ---ระดับปริญญาเอก |  |
| 952 | จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง |  |
| 953 | - ---ระดับปริญญาตรี |  |
| 954 | - ---ระดับ ป.บัณฑิต |  |
| 955 | - ---ระดับปริญญาโท |  |
| 956 | - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง |  |
| 957 | - ---ระดับปริญญาเอก |  |
| 964 | จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา |  |
| 965 | - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี |  |
| 966 | - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต |  |
| 967 | - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท |  |
| 968 | - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง |  |
| 969 | - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก |  |
| 102 | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ |  |
| 599 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า |  |
| 600 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า |  |
| 601 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า |  |
| 107 | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ |  |
| 108 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |  |
| 109 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า |  |
| 110 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า |  |
| 111 | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ |  |
| 112 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |  |
| 113 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า |  |
| 114 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า |  |
| 115 | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ |  |
| 116 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |  |
| 117 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า |  |
| 118 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า |  |
| 119 | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ |  |
| 120 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า |  |
| 121 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า |  |
| 122 | - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า |  |
| 1128 | จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา |  |
| 1129 | - - --ระดับปริญญาตรี |  |
| 1130 | - - --ระดับ ป.บัณฑิต |  |
| 1131 | - - --ระดับปริญญาโท |  |
| 1132 | - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง |  |
| 1133 | - - --ระดับปริญญาเอก |  |
| 1134 | จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ |  |
| 1135 | - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ |  |
| 1136 | - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ |  |
| 1137 | - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ |  |
| 1138 | - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ |  |
| 1108 | จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร |  |
| 1109 | - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ |  |
| 1110 | - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ |  |
| 1111 | - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร |  |
| 1112 | - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 |  |
| 1113 | - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 |  |
| 1114 | - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 |  |
| 1115 | - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร |  |
| 1116 | - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว |  |
| 1117 | - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ |  |
| 1118 | - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน |  |
| 1119 | - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว |  |
| 1120 | - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ |  |
| 1121 | - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online |  |
| 1122 | - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน |  |
| 1123 | - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ |  |
| 1124 | - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ |  |
| 1125 | - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน |  |
| 1126 | - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ |  |
| 1127 | - - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร |  |
| 84 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด |  |
| 85 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา |  |
| 86 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) |  |
| 87 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ |  |
| 88 | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา |  |
| 681 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว |  |
| 89 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา |  |
| 682 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท |  |
| 683 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร |  |
| 90 | เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) |  |
| 95 | ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) |  |
| 993 | จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ |  |
| 994 | - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง |  |
| 995 | - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ |  |
| 996 | - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ |  |
| 997 | - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร |  |
| 998 | - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 |  |
| 999 | - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 |  |
| 1000 | - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 |  |
| 1001 | - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร |  |
| 1002 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online |  |
| 1003 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน |  |
| 1004 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ |  |
| 1005 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ |  |
| 1006 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน |  |
| 1007 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ |  |
| 91 | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) |  |
| 1009 | จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ |  |
| 1010 | - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ |  |
| 1011 | - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ |  |
| 1012 | - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร |  |
| 1013 | - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 |  |
| 1014 | - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 |  |
| 1015 | - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 |  |
| 1016 | - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร |  |
| 1017 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online |  |
| 1018 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน |  |
| 1019 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ |  |
| 1020 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ |  |
| 1021 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน |  |
| 1022 | - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ |  |
| 1023 | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) |  |
| 123 | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร |  |
| 124 | - ---ระดับอนุปริญญา |  |
| 125 | - ---ระดับปริญญาตรี |  |
| 126 | - ---ระดับ ป.บัณฑิต |  |
| 127 | - ---ระดับปริญญาโท |  |
| 128 | - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง |  |
| 129 | - ---ระดับปริญญาเอก |  |
| 148 | จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน |  |
| 149 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 150 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 151 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 152 | จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน |  |
| 153 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 154 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 155 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 156 | จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) |  |
| 157 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 158 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 159 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 160 | จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) |  |
| 161 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 162 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 163 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 612 | จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ |  |
| 613 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 614 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 615 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 616 | จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ |  |
| 617 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 618 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 619 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 812 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ |  |
| 878 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 879 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 880 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 813 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ |  |
| 881 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 882 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 883 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 814 | ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร |  |
| 884 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 885 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 886 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 815 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 |  |
| 887 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 888 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 889 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 816 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 |  |
| 890 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 891 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 892 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 817 | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 |  |
| 893 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 894 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 895 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 818 | ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร |  |
| 896 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 897 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 898 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 819 | ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว |  |
| 899 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 900 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 901 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 820 | ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ |  |
| 902 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 903 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 904 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 821 | ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน |  |
| 905 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 906 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 907 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 822 | ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว |  |
| 908 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 909 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 910 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 823 | ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ |  |
| 911 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 912 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 913 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 825 | งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online |  |
| 914 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 915 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 916 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 826 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน |  |
| 917 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 918 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 919 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 827 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ |  |
| 920 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 921 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 922 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 828 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ |  |
| 923 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 924 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 925 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 829 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน |  |
| 926 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 927 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 928 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |
| 830 | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ |  |
| 930 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |
| 931 | - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |
| 932 | - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |

**ภาคผนวก ข**

**คณะผู้จัดทำ SAR (Self Assessment Report)**

1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................
5. ...............................................................................................................